

TIN TỐT LÀNH TRỌN VỆ (PHẦN 3)

NẾU ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST ĐÃ CHẾT CHO MỌI NGƯỜI,
THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ???
(IF JESUS DIED FOR ALL, WHY CAN HE SAVE ALL ???)

Soan bài: **Dr. Hoàng Lê** (Tiến sĩ dược khoa/dược sĩ) (**April 22, 2023**)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem:

TẠI SAO 100% NHÀ THỜ HỘI THÁNH CHÍNH THỐNG NGÀY NAY, chẳng hạn như:
Công Giáo, Tin Lành, Nhân Chứng Giêhôva, Mặc môn (Mormon),
Tia Chớp Phương Đông (Dương Hướng Bân/Đặng Lô),
Hội Thánh Đức Chúa Trời Cha/Mẹ (An Xang Hồng)
7-Day Adventists (Ellen G White, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm-An Thất Nhật)
cùng với vô số nhóm nhỏ khác trong từng nhóm ở trên, tuy họ đã tách khỏi các
nhóm chính thống NHƯNG VẪN ĐỀU KHÔNG NHẬN BIẾT “CHÂN LÝ TRỌN VỆ”
MÀ “CHÂN LÝ TRỌN VỆ” ĐÓ LÀ
ĐỨC CHÚA TRỜI/CHA - ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST SẼ CỨU TẤT CẢ NHÂN LOẠI

20 Hãy công khai khiến trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội,
để những người khác phải sợ.

21 Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus cùng các thiên sứ được chọn,
ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy này, không nên thành kiến,
cũng đừng làm việc gì vì thiên vị.

(1 Ti-mô-thê 5:20-21)

NGƯỜI ĐẠO CHÚA (CƠ ĐỐC NHÂN) = HỘI THÁNH NHÂN (NHỮNG NGƯỜI ĐI NHÀ THỜ)
RẤT THÍCH TIN VÀO 2 ĐIỀU HOÀN TOÀN MÂU THUẤN HOẶC TRÁI NGƯỢC NHAU.

COGNITIVE DISSONANCE (SỰ BẤT ĐỒNG VỀ NHẬN THỨC)

Sự bất đồng về nhận thức là sự trái ngược dẫn đến hỗn loạn về tinh thần do có 2 niềm tin, 2 giá trị hoặc 2 thái độ hoàn toàn trái ngược nhau.

Con người thường có xu hướng tìm kiếm sự thống nhất trong thái độ và nhận thức của mình, vì vậy sự xung đột này gây ra những cảm giác rất bất an hoặc hỗn loạn khi thật sự gặp hoạn nạn.

Do sự không nhất quán giữa những gì mọi người tin tưởng và cách cư xử sai trật của họ khi so sánh với lời CHÚA trọn vẹn, đã thúc đẩy họ tham gia vào các hành động chống nghịch CHÚA một cách mù quáng, mặc dù miệng vẫn luôn truyền giảng và ca ngợi CHÚA.

Khi gặp hoạn nạn thật sự thì phần lớn nhân loại loài người hay chạy theo số đông, trong đó có 100% nhà thờ hội thánh chính thống ngày nay đều cố gắng làm giảm căng thẳng theo nhiều cách khác nhau, nhưng toàn là cách của con người thay vì làm theo lời CHÚA dạy trong Kinh Thánh.

Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm lời CHÚA:

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 1:

<u>CHÚA là Đấng Toàn Năng</u>	<u>Chúa KHÔNG LÀM ĐƯỢC MỌI ĐIỀU</u>
“Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không?” (Sáng Thế Ký 18:14)	Chúa không cứu được tất cả mọi người
“Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37)	Chúa không cứu được những người không chịu tin Chúa.
“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20)	Chúa không cứu được những người độc ác
Người đạo Chúa sẽ tranh cãi dữ dội là KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ MÀ CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC	Chúa không chữa lành được mọi bệnh tật bởi vì nhà thờ hội thánh đầy dẫy người bệnh.
	Nói tóm lại, Chúa không làm được tất cả mọi điều.

Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 2:

<p><u>CHÚA sẽ không bao giờ bỏ chúng ta</u></p> <p>“Đức Chúa Trời có phán: Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5)</p> <p>Câu Kinh Thánh ở trên nằm trong tất cả Kinh Thánh của tất cả 100% giáo phái đạo Chúa của ngày nay.</p> <p>“<u>Con Người</u> đến không phải để <u>hủy diệt mạng sống loài người</u>, nhưng <u>để cứu họ</u>...” (Lu-ca 9:56)</p>	<p><u>Chúa SẼ BỎ MẮC PHẦN LỚN LOÀI NGƯỜI VĨNH VIỄN</u></p> <p>Chúa SẼ TIÊU DIỆT PHẦN LỚN LOÀI NGƯỜI SẮP TỚI ĐÂY.</p> <p>Sau đó, Chúa SẼ THIÊU ĐỐT LINH HỒN CỦA HỌ ĐỜI ĐỜI DƯỚI ĐỊA NGỤC. (Trên 6 TỶ NGƯỜI SẼ CHUNG SỐ PHẬN)</p> <p>Chúa sẽ thiêu đốt tất cả những ai không tin Chúa qua “1 HỘI THÁNH” nào đó. Mà mỗi hội thánh đều CÔNG BỐ là phải theo hội thánh của họ thì mới được cứu, còn không thì Chúa sẽ hủy diệt hết</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 3:

<p><u>CHÚA làm chủ mọi chuyện trên thế gian này</u></p> <p>“11 In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, 12 in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory.” (Ephesians 1:11)</p> <p>“Cũng trong Ngài, chúng ta được hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo ý muốn của Ngài là Đấng thực hiện mọi sự theo ý định của Ngài” 12 để chúng ta, những người đầu tiên đặt kỳ vọng nơi Đấng Christ, thành những người ca ngợi vinh hiển Ngài.” (Ê-phê-sô 1:11-12)</p>	<p>Con người có “SỰ LỰA CHỌN” (FREEWILL) Nếu không tin Chúa thì Chúa không cứu được</p> <p>Chúa KHÔNG CỨU NHỮNG NGƯỜI ÁC NHẤT</p> <p>Chúa KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN Chúa.</p> <p>Mỗi chúng ta đều có SỰ LỰA CHỌN RIÊNG, CÓ THẬT KHÔNG ???</p> <p>Vậy thì con người có sự lựa chọn hay không nếu được sanh ra trong các hoàn cảnh sau: Gia đình nghèo khó, cha mẹ làm nghề trộm cướp, cướp của giết người. Chúng ta sanh ra với hình hài xấu xí, lùn, thấp, béo phì, bệnh tật...</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

DO WE HAVE FREEWILL ???

"Ta đã bảo các con những điều này, để các con có sự bình an trong Ta.

Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi."

(Giăng 16:33)

"Nhưng Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để cứu người gặp nạn, dùng nghịch cảnh để mở tai họ ra."

(Gióp 36:15)

"Nhưng cũng từ trong hoàn cảnh đó anh em sẽ tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và khi nào anh em hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài."

(Phục Truyền 4:29)

"Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta."

(Giăng 12:32)

"Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con."

(Giăng 15:16)

"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?"

Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không?"

(Rô-ma 8:35)

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 4:

<p><u>CHÚA là Đấng chữa lành mọi bệnh tật</u></p> <p>"Chính NGÀI tha thứ TẤT CẢ TỘI ÁC người, chữa lành MOI BỆNH TẬT người." (Thi Thiên 103:3)</p> <p>"11 Vậy, anh em hãy <u>tuân giữ</u> các điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà hôm nay tôi truyền cho anh em.</p> <p>12 <u>Nếu anh em đã nghe các luật lệ này, gìn giữ và làm theo, thì đối với anh em...</u></p> <p>15 <u>Đức Giê-hô-va sẽ đẩy các tật bệnh lìa xa anh em...</u>" (Phục Truyền 7:11-12; 15)</p> <p>CHÚA ĐẢM BẢO 100% SẼ ĐƯỢC CHỮA LÀNH NẾU CHỈ THEO CÁCH CỦA CHÚA.</p>	<p><u>Nhà thờ đầy đầy người bệnh tật với các bệnh nền như cao máu, cao mỡ, tiểu đường, thấp khớp, đột quy, ung thư...và nhiều bệnh lạ khủng khiếp đã và đang tiếp tục xảy ra.</u></p> <p>Nửa tin Chúa, nửa tin con người Nửa tin Chúa, nửa tin bác sĩ Nửa tin Chúa, nửa tin khoa học Nửa tin Chúa, nửa tin nhà cầm quyền Nửa tin Chúa, nửa tin các chuyên gia tư vấn chữa lành tự nhiên</p> <p>"Hội Thánh Nhân" cầu nguyện Chúa nhưng rồi vẫn chạy theo cách chữa bệnh của loài người.</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

Một trong vô số đoạn Kinh Thánh nhắc nhở con cái loài người HÃY VÂNG PHỤC ĐIỀU RĂN, MỆNH LỆNH VÀ LUẬT LỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 📢

"**PHẦN DÂN CHÚNG CÒN LẠI**, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người gác cổng, các ca sĩ, những người phục vụ đền thờ, và những người đã cùng với vợ, con trai, con gái của họ TÁCH BIỆT với các dân trong xứ **ĐỂ VÂNG THEO LUẬT PHÁP** của **Đức Chúa Trời**; **TẤT CẢ HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG HIỂU BIẾT, ĐỀU HIỆP NHẤT** với các anh em và các quý tộc của mình **MÀ THỀ HỨA ĐI THEO LUẬT PHÁP** của **Đức Chúa Trời** **ĐÃ BAN QUA MÔI-SE**, đầy tớ Ngài, và **gìn giữ, LÀM THEO MỌI ĐIỀU RĂN, LUẬT LỆ** và **PHÉP TẮC** của **Đức Giê-hô-va** là **Chúa** chúng con. Chúng con hứa không gả các con gái chúng con cho dân địa phương và cũng không cưới con gái của chúng cho con trai chúng con. **NẾU** dân địa phương đem hàng hóa hoặc các thứ lương thực đến bán **TRONG NGÀY SA-BÁT** hay **NGÀY THÁNH** thì chúng con **SẼ KHÔNG MUA**. Vào năm thứ bảy, chúng con sẽ nghỉ canh tác và xóa tất cả các món nợ."
(Nê-hê-mi 10:28-31)

NHỮNG AI CÀNG VÂNG PHỤC CHÚA THÌ SẼ CÀNG ĐƯỢC CHÚA MỞ TRÍ CHO HIỂU BIẾT NHIỀU SỰ THẬT QUA VIỆC ĐỌC, SUY NGẪM KINH THÁNH VÀ VÂNG PHỤC LỜI CHÚA PHÁN DẠY

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 5:

CHÚA LÀ ĐÁNG YÊU THƯƠNG, GIẢI CỨU NHÂN LOẠI

"27 Nhưng Ta phán với các con là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, 28 chúc phước cho kẻ rửa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình."
(Lu-ca 6:27-28)

"Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì." (Lu-ca 23:34)

"GOD is LOVE" (1 John 4:8) and
"LOVE NEVER FAILS" (1 Corinthians 13:8)

"CHÚA LÀ TÌNH YÊU" (1 Giăng 4:8) và
"TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI." (1 Cô-rinh-tô 13:8)

Chúa là Đáng Giết Hại Tàn Nhẫn

Ai KHÔNG tin Chúa thì Chúa sẽ tiêu diệt hết.

Chưa hết, Chúa tiêu diệt mạng sống xong rồi Chúa sẽ thiêu hủy linh hồn người đó dưới ĐỊA NGỤC

Thời Noah chỉ có 8 người sống sót trong cơ đại hồng thủy.

Còn lại thì khoảng **3 TỶ NGƯỜI** đều chết hết

Sắp tới đây, PHẦN LỚN LOÀI NGƯỜI SẼ BỊ Chúa hủy diệt.

Tức là trên **6 TỶ NGƯỜI**

Chúa của người đạo Chúa thật QUÁ LÀ TÀN NHẪN, VÔ NHÂN ĐẠO.

Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 6:

<p><u>CHÚA sống lại vào NGÀY SA-BÁT</u></p> <p>“Vì như Giô-na ở trong bụng cá lớn <u>ba ngày ba đêm</u>, cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất <u>ba ngày ba đêm</u>.” (Ma-thi-ơ 12:40)</p> <p>CHÚA đã bị hành hình và chết vào khoảng 3:00pm giờ chiều thứ 6</p>	<p><u>Chúa sống lại vào ngày Chủ Nhật</u></p> <p>Nếu Chúa chết 3 ngày 3 đêm, tính từ đêm chiều thứ 6, và sáng chủ nhật thì Chúa mới sống lại thì đâu có 3 đêm.</p> <p>Ban ngày: Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật = 3 Ngày Tối thứ 6, tối Thứ 7 = 2 Đêm</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 7:

<p><u>CHÚA PHÁN SẼ CỨU MỌI NGƯỜI</u></p> <p>“Vì <u>Đức Chúa Trời</u> hằng sống, là <u>Cứu Chúa</u> của <u>mọi người</u>, đặc biệt là của những người tin.” (1 Ti-mô-thê 4:10)</p> <p>“<u>Vì ân điển cứu chuộc</u> của <u>Đức Chúa Trời</u> dành cho <u>mọi người</u> đã được bày tỏ.” (Tit 2:11)</p> <p>“Còn <u>TA</u>, khi <u>TA</u> đã được treo lên khỏi đất, <u>TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA.</u>” (Giăng 12:32)</p> <p>“<u>CÓ điều gì QUÁ KHÓ</u> cho <u>Đức Giê-hô-Va</u> <u>KHÔNG?</u>” (Sáng Thế Ký 18:14)</p> <p>“Bởi vì <u>không có việc gì Đức Chúa Trời</u> <u>chẳng làm được.</u>” (Lu-ca 1:37)</p>	<p><u>Chúa CHỈ CÓ THỂ CỨU người đạo Chúa</u></p> <p>CHÚA SẼ TIÊU DIỆT PHẦN LỚN LOÀI NGƯỜI RỒI SAU ĐÓ SẼ THIÊU HỦY LINH HỒN CỦA VÔ SỐ NGƯỜI DƯỚI ĐỊA NGỤC/ÂM PHỦ ĐỜI ĐỜI</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 8:

<p><u>CHÚA LÀ ĐẮNG CÔNG BẰNG</u> <u>NGÀI KHÔNG THIÊN VỊ AI</u></p> <p>“Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả.” (Cô-lô-se 3:25)</p> <p>“Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả.” (Rô-ma 2:11)</p> <p>“Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7)</p> <p>“Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” (2 Cô-rinh-tô 9:6)</p>	<p><u>Chúa LÀ ĐẮNG BẤT CÔNG</u></p> <p>Chẳng lẽ 1 đứa trẻ con ăn cắp vài món đồ ăn vì đói, và chưa nhận biết Chúa thì cũng sẽ bị tiêu diệt và linh hồn sẽ bị thiêu đốt đời đời dưới địa ngục/âm phủ y chang như những người ác độc tột cùng ???</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

100% Nhà thờ hội thánh ngày nay tin vào 2 điều hoàn toàn mâu thuẫn, ví dụ thứ 9:

<p><u>CHÚA KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI</u></p> <p>“Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là Đấng công chính, Ngài <u>chẳng hề làm điều ác</u>. Mỗi buổi sáng, Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng, <u>chẳng bao giờ thất bại</u>; nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ.” (Sô-phô-ni 3:5)</p> <p><u>“GOD is LOVE”</u> (1 John 4:8) and <u>“LOVE NEVER FAILS”</u> (1 Corinthians 13:8)</p> <p><u>“CHÚA là TÌNH YÊU”</u> (1 Giăng 4:8) và <u>“TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI.”</u> (1 Cô-rinh-tô 13:8)</p> <p>“Còn TA, khi TA đã được treo lên khỏi đất, TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA.” (Giăng 12:32)</p>	<p><u>Chúa THẤT BẠI trước SATAN</u></p> <p>Chúa của người đạo Chúa không dạy nổi hàng tỷ người sắp tới đây. Chúa không thể kéo hàng tỷ người khỏi tay Satan nên đành phải giết và thiêu hủy linh hồn của họ hết.</p>
<p><u>Cuối cùng, người đạo Chúa chọn cha sứ, linh mục, mục sư để bị nhồi sọ.</u></p>	

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình.

Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em.”

(1 Phi-e-rơ 5:7-10)

“Qua thân xác mình, Ngài **đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài**, như vậy sự bình an được thực hiện” (Ê-phê-sô 2:15)

“Jesus answered and said to him, **“If anyone loves Me, he will keep My word...”**

(John 14:23)

“Đức Chúa Jêsus đáp: **Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta...”**

(Giăng 14:23)

“If you love Me, keep My commandments.” (John 14:15)

“Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.” (Giăng 14:15)

“Nếu như dân này **LUÔN** có lòng kính sợ Ta, **thường xuyên (LUÔN LUÔN = ALWAYS)**

VÂNG GIỮ TẤT CẢ ĐIỀU RĂN Ta, thì họ và con cháu họ sẽ được phước đời đời!...

Vậy, anh em **PHẢI CẨN THẬN THỰC HÀNH MỌI VIỆC ĐÚNG NHƯ GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI** anh em **ĐÃ TRUYỀN DẠY**; anh em **KHÔNG** được xây qua bên phải hoặc bên trái. Nhưng phải đi đúng đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền dạy để anh em được sống, hưởng phước hạnh và **được trường thọ** trong xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.”

(Phục Truyền 5:29, 32-33)

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng. Sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời.”

(Thi Thiên 111:10)

“PHẢI giữ điều răn dạy này một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến”

(1 Ti-mô-thê 6:14)

“Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là **những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.**”

(Khải Huyền 14:12)

“Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, **là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jêsus.**”

(Khải Huyền 12:17)

Loài Người KHÉO BỎ ĐIỀU RĂN của CHÚA: (VÔ HIỆU HÓA)

6 Ngài đáp: “Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng:

‘Dân này lấy môi miệng tôn kính Ta, NHƯNG lòng chúng nó cách xa Ta lắm.

7 Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người.’

8 Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người!”

9 Ngài cũng nói với họ:

“Các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình!

13 Như thế, các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời.

Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy.”

(Mác 7:6-9; 13 HĐ2010)

13 Making **the word of GOD of NO EFFECT** through **your tradition** which **you have handed down.** And **many such things you do.**

(Mác 7:13 NKJV)

13 Làm cho **lời CHÚA KHÔNG CÓ HIỆU LỰC** thông qua **truyền thống** mà **các** **ngươi** đã **truyền lại.** **Các** **ngươi** còn **làm** **nhiều** **việc** **khác** **tương** **tự** **như** **vậy**

(Mác 7:13)

“Về phần các con, **sự** **xức** **dầu** mà các con đã nhận từ **Ngài** ở trong các con, **và** **các** **con** **không** **cần** **ai** **dạy** **mình** **cả.** Vì sự xức dầu của **Ngài** **dạy** **các** **con** **mọi** **điều,** và sự xức dầu ấy là thật, **không** **phải** **giả** **dối;** **hãy** **cứ** **ở** **trong** **Ngài,** **như** **sự** **xức** **dầu** **ấy** **đã** **dạy** **các** **con.**” (1 Giăng 2:26-27)

“Con đã thấy mọi vật toàn hảo đều có điểm tận cùng, Nhưng luật pháp Chúa là vô cùng vô tận. Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy. **Các** **điều** **răn** **Chúa** **làm** **cho** **con** **khôn** **ngoa** **hơn** **kẻ** **thù** **con,** **vì** **các** **điều** **răn** **ấy** **ở** **cùng** **con** **luôn** **luôn.** **Con** **thấu** **hiểu** **hơn** **tất** **cả** **những** **người** **dạy** **con,** **vì** **con** **suy** **ngẫm** **các** **chứng** **ước** **Chúa.** **Con** **thông** **hiểu** **hơn** **các** **bậc** **lão** **thành,** **vì** **con** **tuân** **giữ** **kỷ** **cương** **của** **Chúa.**

Con giữ chân con tránh mọi đường tà Để con tuân theo lời của Chúa. Con không xây bỏ các phán quyết Chúa, Vì Chúa đã dạy dỗ con. Lời Chúa ngọt hòng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con! Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng; Vì vậy con ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con. Con đã thề và cam kết rằng, Con sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa.”

(Thi Thiên 119:96-106)

“Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chĩa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi.” (1 Cô-rinh-tô 13:1 – 3)

Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em - tôi nói với anh em như nói với con cái mình - anh em cũng hãy mở rộng lòng mình!

Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chẳng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chẳng?

Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi chúng nó, Hãy phân rẽ khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán vậy.”

(2 Cô-rinh-tô 6:13-14, 17-18)

“Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:7)

“Và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đầy đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 3:19)

“Kẻ buông mình vào điều ác, chẳng hiểu sự công chính, Nhưng ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự.” (Châm Ngôn 28:5)

**“Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc.”
(2 Ti-mô-thê 2:7)**

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp; Hãy kêu cầu Ngài khi Ngài ở gần! Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình; Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Thì lời của Ta cũng vậy, Đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, Nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn, Và hoàn thành việc Ta giao.”

(Ê-sai 55:6-9, 11)

“13 Vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, tất cả đều tham lợi bất chính;
từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ, đều sống giả dối.

14 Chúng chữa vết thương dân Ta cách sơ sài, rồi bảo:

‘Bình an! Bình an!’ Mà không bình an chi hết.

15 Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ,
Cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã;
Đến ngày Ta ~~trùng phạt~~ (**viếng thăm**) chúng sẽ ngã gục,” Đức Giê-hô-va phán vậy.
(Giê-rê-mi 6:13-15)

8 Làm sao các người dám nói: “Chúng tôi khôn ngoan, luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng
tôi,”? Nhưng này, ngọn bút giả dối của các thầy thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra lời dối
trá!

9 Kẻ khôn ngoan sẽ bị xấu hổ, mất tinh thần và bị mắc bẫy.

Chúng nó đã lia bỏ lời của Đức Giê-hô-va, thì còn khôn ngoan nổi gì?

10 Vì vậy, Ta sẽ phó vợ chúng cho người khác, ruộng chúng cho chủ mới;
Vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, đều tham lợi bất chính;
Từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ, đều sống giả dối.

11 Chúng chữa vết thương con gái dân Ta cách sơ sài, rồi bảo:

“Bình an! Bình an!” Mà không bình an chi hết.

12 Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ,
Cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã; đến ngày Ta
~~trùng phạt~~ (**viếng thăm**), chúng sẽ ngã gục,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

13 Đức Giê-hô-va phán: “Ta muốn gom chúng lại và tiêu diệt chúng, sẽ không còn trái nho
trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả;

Lá sẽ khô héo; những gì Ta đã ban cho chúng sẽ bị tước mất.”

14 Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy tập trung lại, cùng chạy vào các thành kiên cố
Và chết tại đó! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã định cho chúng ta phải chết,
Ngài cho chúng ta uống nước độc, vì chúng ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.

15 Chúng ta trông đợi bình an, nhưng không thấy điều tốt đẹp nào đến cả;
Mong mỗi kỳ chữa lành, mà chỉ thấy nỗi khiếp kinh.

(Giê-rê-mi 8:8-15)

CHÚA KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ÁC:

“Vì vậy, hỏi những người hiểu biết, hãy nghe tôi,

Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác,

Đấng Toàn Năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương.”

(Gióp 34:10)

Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là **Đấng công chính**, **Ngài chẳng hề làm điều ác.**

Mỗi buổi sáng, **Ngài** thực thi công lý dưới ánh sáng,

Chẳng bao giờ thất bại; **nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ.”**

(Sô-phô-ni 3:5)

“Con Người đến không phải để hủy diệt mạng sống loài người, nhưng để cứu họ.” Sau đó họ đến một làng khác.”

(Lu-ca 9:51-56)

**“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.”**

(Hê-bơ-rơ 13:8)

“Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là:

“Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5)

“Vì Ta là Đức Giê-hô-va KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.”

(Ma-la-chi 3:6)

“Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định NGÀI là chắc chắn KHÔNG THAY ĐỔI.”

(Hơ-bơ-rơ 6:17 PK1925)

7 Vì thế lực bí ẩn của tội ác đã và đang hoành hành...

9 Nhờ tác động của Sa-tan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu, dấu lạ giả dối; 10 nó dùng mọi mưu chước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi.

11 Vì thế, Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối,

12 để rồi tất cả những người không tin chân lý, nhưng ưa thích sự gian ác đều sẽ bị kết án.
(2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-12)

Sách Rô-ma chương 1 bày tỏ định nghĩa về “Cơn Thịnh Nộ” của Đức Chúa Trời”:

18 Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. 19 Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ ròi. 20 Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được.

21 Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối.

22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại.

23 Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát.

24 Vì thế, Đức Chúa Trời đã **phó mặc** họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau,

26 Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã **phó mặc** họ cho dục vọng đáng xấu hổ.

Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên.

28 Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng.

(Rô-ma 1:18-24; 26; 28)

"Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;

Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta Đều chất trên Người."

(Ê-sai 53:6)

Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiến trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; **HỌ BỊT TAI KHÔNG NGHE CHÂN LÝ** mà hướng đến những chuyện hoang đường.

Nhưng về phần con, **hãy tiết độ trong mọi sự**, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng **Tin Tốt Lành** và chu toàn chức vụ của mình.

(2 Ti-mô-thê 4:2 - 5)

"Người nào bịt tai không chịu nghe luật pháp, lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm."

(Châm Ngôn 28:9)

"Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục, để thương xót mọi người." (Rô-ma 11:32)

4 Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jê-sus; nhân danh Chúa là Đức Chúa Jê-sus, 5 chúng ta **phó kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa.**

6 Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả.

(1 Cô-rinh-tô 5:4-6)

6 Nếu con giải bày những điều này cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jêsus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo.

7 Hãy tránh xa những chuyện hoang đường phàm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính; 8 vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa.

9 Đó là lời chắc chắn, hoàn toàn đáng tin nhận.

10 Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều này, vì chúng ta đã đặt kỳ vọng nơi **Đức Chúa Trời** hằng sống, là **Cứu Chúa** của **mọi người**, đặc biệt là của những người tin.

11 Đó là những điều con phải khuyên bảo và dạy dỗ. 12 Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, **lòng yêu thương**, **đức tin** và **sự trong sạch** mà làm gương cho các tín hữu. 13 **Con hãy chú trọng đến việc đọc Kinh Thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến.** 14 Đừng xao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. 15 Hãy thực hành và chú tâm vào những việc này, để mọi người thấy sự tiến bộ của con.

16 **Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy, thì con và những người nghe con đều được cứu."**

(1 Ti-mô-thê 4:6-16)

"HÃY LÀM THEO LỜI, CHỚ LẤY NGHE LÀM ĐỦ MÀ LỪA DỐI MÌNH.

Vì **NẾU** người nào nghe lời mà **KHÔNG LÀM THEO** thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào.

NHƯNG NGƯỜI NÀO XEM XÉT KỸ CÀNG LUẬT PHÁP TOÀN HẢO NÀY,

LÀ LUẬT PHÁP ĐEM LAI SỰ TỰ DO, và BỀN TÂM SUY XÉT, KHÔNG PHẢI CHỈ NGHE RỒI QUÊN ĐI,

NHƯNG THỰC HÀNH LUẬT ĐÓ 🗣️, **THÌ SẼ ĐƯỢC PHƯỚC TRONG CÔNG VIỆC MÌNH.**

NẾU có ai tưởng mình là **NGƯỜI TIN ĐẠO** mà **KHÔNG** kiểm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng,

THÌ SỰ TIN ĐẠO CỦA NGƯỜI ẤY THẬT VÔ ÍCH 🗣️🗣️🗣️.

SỰ TIN ĐẠO THUẦN KHIẾT, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, CHA chúng ta...

và **GIỮ MÌNH KHỎI SỰ Ô UẾ CỦA THẾ GIAN."**

(Gia-cơ 1:23-27)

CHÚNG TA HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA CHỨ ĐỪNG CHỈ ĐỌC KINH THÁNH HOÀI MÀ KHÔNG THẬT SỰ THỰC HÀNH LUẬT CHÚA.

Cha sứ, linh mục, mục sư cũng đọc Kinh Thánh hằng ngày suốt cả cuộc đời đó,

NHƯNG CHẴNG VẰNG PHỤC LỜI CHÚA TRỌN VẸN 🗣️

LỜI CHÚA PHÁN

"Hãy ~~chuyên tâm~~ (**học tập**) để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý." (2 Ti-mô-thê 2:15)

"PHẢI GIỮ ĐIỀU RĂN DẠY NÀY MỘT CÁCH TRỌN VẸN, KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC,
cho đến ngày CHÚA chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ HIỆN ĐẾN" (1 Ti-mô-thê 6:14)

"NẾU AI SẴN LÒNG LÀM THEO Ý MUỐN của **ĐỨC CHÚA TRỜI** THÌ SẼ HIỂU BIẾT GIÁO LÝ đến từ **ĐỨC CHÚA TRỜI** hay **TA** tự nói theo ý mình." (Giăng 7:17)

CHỈ KHI MÌNH LÀM THEO LỜI CHÚA NÊN MỚI ĐƯỢC MỞ TRÍ CHO HIỂU MỌI SỰ THẬT TRONG KINH THÁNH.

"NẾU các con CỨ Ở TRONG TA và LỜI TA CỨ Ở TRONG CÁC CON,
hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó."
(Giăng 15:7)

"Sao các con gọi Ta: 'Chúa, Chúa!' mà KHÔNG LÀM THEO LỜI TA PHÁN?"
(Lu-ca 6:46)

NHƯNG NẾU AI LÀM THEO LỜI CHÚA THÌ SAO ?

"Kẻ buông mình vào điều ác, chẳng hiểu sự công chính, NHƯNG AI TÌM KIẾM ĐỨC GIÊ-HÔ-VA HIỂU BIẾT MỌI SỰ."
(Châm Ngôn 28:5)

"HÃY suy nghĩ điều ta nói, vì CHÚA SẼ BAN cho con SỰ HIỂU BIẾT TRONG MỌI VIỆC."
(2 Ti-mô-thê 2:7)

CHỈ CÓ NHỮNG AI THẬT SỰ THỰC HÀNH LỜI CHÚA THÌ MỚI ĐƯỢC CHÚA MỞ TRÍ CHO HIỂU BIẾT CHÂN LÝ TRỌN VẸN ĐỂ YÊU THƯƠNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 1 CÁCH TRỌN VẸN DÙ HỌ TỐT HAY XẤU.

"BẤY GIỜ, NGÀI MỞ TRÍ cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh."
(Lu-ca 24:45)

ĐỂ CUỐI CÙNG RỒI THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC TẤT CẢ MÂU THUẪN TRONG KINH THÁNH VÀ SẼ HIỂU ĐƯỢC RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ CỨU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VỀ SAU.

"Còn **TA**, khi **TA** đã được treo lên khỏi đất, **TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA."**
(Giăng 12:32)

"For this is good and acceptable in the sight of GOD our Saviour;

Who WILL have ALL MEN TO BE SAVED,
and to come unto the knowledge of the truth."

"Đó là điều tốt đẹp và có thể chấp nhận được trước mặt CỨU CHÚA của chúng ta,

LÀ ĐÁNG SẼ CỨU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

và **để đến với sự hiểu biết về chân lý."**

(1 Ti-mô-thê 2:4)

----- THE END -----

CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC VÀO BUỔI ZOOM TUẦN SAU (**APRIL 15, 2023**) VỚI RẤT NHIỀU CÂU KINH THÁNH KHÁC MÀ **LỜI CHÚA** ĐÃ BÀY TỎ VỀ **SỰ CỨU RỖI TRỌN VẸN** DÀNH CHO **CẢ NHÂN LOẠI**, CHỨ KHÔNG PHẢI RIÊNG NGƯỜI ĐẠO CHÚA.

Thông tin ZOOM, **ZOOM ID: 793 700 7000** (**Mật khẩu: Cytcl7**)

(**Cytcl7** là viết tắt của câu: **Chúa yêu tất cả nhân loại 7**)

Nếu có những buổi nhóm riêng trong group “**Chân Lý Trọn Vẹn-7**” thì **Mật khẩu** sẽ là **7777**

Thông tin liên lạc **Dr. Hoàng Lê** qua email, FaceBook Messenger, Zalo, Telegram với link dưới đây:

<https://drhle.vn/contact>

2 Websites của Dr. Hoàng Lê: <https://drhle.vn> và <https://chanlytronven.com>